

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Làm việc với Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Chiều ngày 2/6, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) do đồng chí Phan Anh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các TCPCPNN, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm trưởng đoàn về tình hình viện trợ của các TCPCPNN và định hướng tăng cường thu hút nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài vào tỉnh trong thời gian tới. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Trần Thị Bích

Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Lũy kế từ năm 2016 đến nay, tỉnh Thái Bình đã thu hút và tiếp nhận 39 dự án/khoản viện trợ của các TCPCPNN, trong đó có 5 dự án/khoản viện trợ đang triển khai thực hiện. Tuy nhiên, giá trị cam kết viện trợ của đa số dự án ở mức thấp, trung bình đạt 246.000 USD/dự án. Từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các tổ chức đến khảo sát và quyết định viện trợ có xu hướng giảm, số lượng dự án/khoản viện trợ được phê duyệt mới thấp, chủ

yếu là các dự án đã được phê duyệt tiếp tục triển khai thực hiện. Việc tiếp nhận, phê duyệt, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ theo các quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp nhận, quản lý các chương trình, dự án có hiệu quả bảo đảm an toàn cho người nước ngoài và an ninh trên địa bàn. Trân trọng cảm ơn các hoạt động viện trợ của các TCPCPNN trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch

UBND tỉnh khẳng định sự đóng góp đã góp phần tích cực và hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển cộng đồng; chuyển giao kỹ thuật hiện đại, phương pháp làm việc, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn Ủy ban công tác về các TCPCPNN tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giới thiệu để tỉnh Thái Bình tiếp cận, vận động nguồn viện trợ của các TCPCPNN; tăng cường mở các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng, năng lực cho cán bộ làm công tác vận động, quản lý, sử dụng viện trợ; tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa Ủy ban công tác về các TCPCPNN, các bộ, ngành có liên quan

và UBND tỉnh về hoạt động của các TCPCPNN, đặc biệt là các tổ chức có dấu hiệu vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ về an ninh chính trị hoặc lợi dụng công tác TCPCPNN thực hiện các âm mưu gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề xuất các TCPCPNN, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề nghị tỉnh Thái Bình tổng hợp các đề xuất cụ thể làm cơ sở để Ủy ban công tác về các TCPCPNN làm việc với các TCPCPNN đồng thời đề xuất với Ủy ban công tác về các TCPCPNN về nhu cầu đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng, năng lực cho cán bộ làm công tác vận động, quản lý, sử dụng viện trợ của địa phương.

MINH HƯƠNG

63,7% người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Sau gần 2 tháng triển khai thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, đến ngày 30/5 toàn tỉnh có 5.546 tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT, đạt 63,7%. Với kết quả này, Thái Bình là tỉnh đứng thứ 19/57 tỉnh, thành phố

triển khai áp dụng HĐĐT đợt 2 theo Quyết định số 206/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu đến ngày 30/6/2022 100% tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng theo quy định của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP sử dụng HĐĐT.

KIM NGÂN

ThaiBinh Seed Vinh danh 96 khách hàng tiêu biểu



Các đại biểu thăm nhà máy chế biến hạt giống của ThaiBinh Seed tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed (ThaiBinh Seed) vừa tổ chức hội nghị khách hàng với sự tham gia của 320 đại lý tiêu biểu đến từ 49 tỉnh, thành phố. Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, ThaiBinh Seed đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp có vị thế hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam, cung cấp ra thị trường trên 20.000 tấn lúa giống/năm. Công tác khảo nghiệm, tổ chức hội nghị đầu bờ được quan tâm. Hàng năm, ThaiBinh Seed đã triển khai hàng trăm điểm khảo nghiệm, lớp tập huấn kỹ thuật và hội nghị đầu bờ... phục vụ sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, ThaiBinh Seed xây dựng giá bán, cơ chế bán hàng phù hợp, hiệu quả.

Hội nghị là dịp để ThaiBinh Seed tri ân tới khách hàng, những người đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của tập đoàn trong 50 năm qua. Thời gian tới, ThaiBinh Seed tiếp tục nghiên cứu, chọn tạo các giống cây trồng mới, đổi mới cơ chế bán hàng cạnh tranh, hiệu quả để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho bà con nông dân, nâng cao lợi ích cho đại lý, doanh nghiệp và góp phần vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam.

Tại hội nghị, ThaiBinh Seed đã vinh danh 96 đại lý đạt thành tích xuất sắc trong công tác bán hàng với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Trước đó, các đại lý, khách hàng tiêu biểu đã đi thăm nhà máy chế biến hạt giống chất lượng cao (xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình), Viện Nghiên cứu cây trồng tại xã Đông Cường (Đông Hưng) của ThaiBinh Seed.

NGÂN HUYNH

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH Truyền thông pháp luật cho đoàn viên

Sáng ngày 2/6, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các công đoàn cơ sở. Tại hội nghị, gần 400 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ, đoàn viên đến từ các công đoàn cơ sở và công đoàn cơ sở thành viên được thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông trong nước và trong

tỉnh thời gian qua, các giải pháp trọng tâm kiểm chế tai nạn giao thông; công tác bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác chăm sóc sức khỏe cho công chức, viên chức. Hội nghị nhằm trang bị kiến thức pháp luật về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự cho cán bộ công đoàn cơ sở, góp phần nâng cao

ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia giao thông. Đồng thời, giúp cán bộ công đoàn cơ sở nâng cao năng lực, kỹ năng tổ chức hoạt động truyền thông, từ đó giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở phối hợp tốt với cơ quan, đơn vị thực hiện tốt vai trò đối thủ công đoàn đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng gần 400 mũ bảo hiểm cho các đoàn viên công đoàn.



Liên đoàn Lao động tỉnh tặng mũ bảo hiểm cho đoàn viên.

MAI THƯ

ĐÔNG HƯNG Hộ nghèo là hội viên cựu chiến binh giảm còn 0,31%

Từ năm 2017 đến nay, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Hưng đã phát động sâu rộng phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi",

được đông đảo hội viên tích cực hưởng ứng. Đến nay, toàn huyện có 35 công ty, doanh nghiệp, 47 trang trại, gần 500 gia trại, trên 600 gia đình nuôi

thủy sản do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động là CCB, công em CCB trong huyện. Trong đó nhiều công ty, doanh nghiệp, trang trại có thu nhập hàng

tỷ đồng/năm. Các cấp hội CCB đã vận động ủng hộ xây 6 nhà tình nghĩa, sửa chữa 2 nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đồng thời tặng hàng trăm suất quà cho hội viên khó khăn nhân các ngày lễ, tết. Do vậy, đời sống gia đình hội viên CCB ngày được nâng lên, nhiều hộ

gia đình có mức sống khá, giàu, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1% (năm 2016) xuống còn 0,31% (tháng 6/2022), hộ cận nghèo từ 0,85% (năm 2016) xuống còn 0,55% (tháng 6/2022). Số cơ sở hội không có hộ nghèo tăng từ 6 cơ sở (năm 2016) lên 19 cơ sở (tháng 6/2022).

THU HIỀN

Thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Những năm gần đây, cơ giới hóa nông nghiệp của tỉnh đã có những bước phát triển đáng khích lệ, nhiều loại máy, thiết bị được áp dụng rộng rãi trong sản xuất góp phần nâng cao năng suất lao động và giá trị nông sản, tạo tiền đề xây dựng nền nông nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, mức độ cơ giới hóa chưa đồng bộ và toàn diện, một số khâu mức độ cơ giới hóa còn thấp. Phóng viên Báo Thái Bình đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Quý Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Đỗ Văn Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu Đức Nam để làm rõ thực tế hiện nay, giải pháp khắc phục những tồn tại, đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp.

Phóng viên: Có thể khẳng định cơ giới hóa trong nông nghiệp tại tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ông Đỗ Quý Phương có thể chia sẻ rõ hơn về mức độ cơ giới hóa giữa các khâu sản xuất hiện nay?



Cơ giới hóa khâu gieo cấy đạt khoảng 15% diện tích.

Ông Đỗ Quý Phương: Cơ giới hóa đã giải quyết khâu lao động nặng nhọc, tính thời vụ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của nông sản, thúc đẩy quá trình liên kết sản xuất, hình thành các tổ chức dịch vụ ở nông thôn (làm đất, gieo cấy, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch, sấy khô, cho thuê kho bảo quản...). Để hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, thời gian qua, tỉnh đã tập trung hỗ trợ nông dân đầu tư máy móc vào các khâu làm đất, thu hoạch. Đến nay, tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất đạt 100%, khâu thu hoạch đạt trên 80%, khâu gieo cấy đạt khoảng 15%. Trong chăn nuôi, các cơ sở chăn nuôi theo quy mô trang trại đều áp dụng hệ thống chuồng trại khép kín từ cung cấp nước, thức ăn tự động, trong đó 100% hộ nuôi lợn quy mô công nghiệp sử dụng chuồng lồng, chuồng sàn, chuồng có hệ thống làm mát và sưởi ấm cho lợn con, hệ

thống màng ăn, nướm uống tự động; hầm biogas. Trong nuôi trồng thủy sản, hầu hết các hộ nuôi theo phương thức quảng canh và bán thâm canh, 100% diện tích nuôi trồng được cơ giới hóa đồng bộ ở tất cả các khâu: đào ao, hồ, nạo vét, cung cấp nước, sục khí, chế biến thức ăn.

Phóng viên: Là đơn vị phân phối các loại máy nông nghiệp chiếm thị phần lớn tại Thái Bình, ông Đỗ Văn Minh có nhận xét gì về quá trình tái cơ cấu nông nghiệp cũng như những kết

quả trong áp dụng cơ giới hóa của Thái Bình thời gian qua? **Ông Đỗ Văn Minh:** Có thể khẳng định đây là một bước tiến quan trọng của nông nghiệp là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch của sản xuất nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực. Khi đưa các loại máy móc hiện đại vào sản xuất tiết kiệm rất nhiều thời gian đáp ứng yêu cầu mùa vụ. Những năm qua, chúng tôi bán ra thị trường toàn miền

Bắc hàng nghìn chiếc máy cày và máy gặt của hãng Yanmar (Nhật Bản). Riêng năm 2021, chúng tôi bán ra ở thị trường Thái Bình gần 100 chiếc máy gặt, 80 chiếc máy cày, 20 chiếc máy cấy. Số liệu trên cho thấy cơ giới hóa trong nông nghiệp những năm gần đây rất mạnh mẽ không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng, bà con mạnh dạn đầu tư các loại máy có giá trị cao nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu sản xuất.

Phóng viên: Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, các

ngành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết số 29) trong đó hỗ trợ 50% đơn giá mua máy cấy theo hóa đơn (tối đa không quá 40 triệu đồng/máy), 50% đơn giá mua hệ thống thiết bị sấy.

Phóng viên: Tuy mức độ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp ở một số khâu đạt cao nhưng sự chênh lệch về tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa giữa các cây, cơ hay trong chính sản xuất lúa còn cao. Vì vậy nguyên nhân do đâu, thưa ông Đỗ Quý Phương?

Ông Đỗ Quý Phương: Trong sản xuất lúa, khâu gieo cấy tỷ lệ cơ giới hóa còn thấp bởi nhiều nguyên nhân: kinh phí mua máy cấy khá cao, một số loại máy cấy ngồi lái có giá trị từ 500 - 600 triệu đồng; trong khi sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ. Ngoài ra, để bảo đảm thời vụ trong điều kiện thiếu lao động, ở một số địa phương, tỷ lệ nông dân gieo thẳng vẫn còn cao. Chăn nuôi nhỏ lẻ, nuôi trồng thủy sản theo phương thức quảng canh còn chiếm tỷ lệ lớn nên mức độ trang bị được lực còn thấp.

Phóng viên: Vậy giải pháp để đưa cơ giới vào

sản xuất một cách đồng bộ, hiệu quả thời gian tới là gì, thưa ông Đỗ Quý Phương?

Ông Đỗ Quý Phương: HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 29 nhằm tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm từng bước đồng bộ cơ giới hóa các khâu sản xuất. Thời gian tới, các địa phương cần đẩy mạnh thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, tạo thuận lợi cho việc đưa máy móc hiện đại vào sản xuất; xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hữu hiệu nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư trong lĩnh vực cơ giới hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lành nghề phục vụ cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp.

Phóng viên: Ngoài những giải pháp như ông Đỗ Quý Phương đã nêu, là một doanh nghiệp cung cấp máy nông nghiệp, ông Đỗ Văn Minh có đề xuất giải pháp giúp nông nghiệp bắt kịp yêu cầu thực tiễn sản xuất?

Ông Đỗ Văn Minh: Là một doanh nghiệp cung cấp máy nông nghiệp, chúng tôi thấy tỷ lệ cơ giới hóa hai khâu làm đất và thu hoạch đã cao, tuy nhiên

khâu gieo cấy và bảo quản nông sản sau thu hoạch còn cần được hỗ trợ. Hàng năm, số lượng máy cấy cung cấp ra thị trường của chúng tôi còn khá khiêm tốn, chủ yếu là máy cấy đất tay với công suất nhỏ, không đáp ứng mùa vụ gieo cấy. Vì chúng tôi để nghị các sở, ban, ngành tập trung hỗ trợ khâu gieo cấy, đặc biệt là máy cấy bốn bánh có tốc độ cấy nhanh, có nhiều tính năng bổ sung như bơm phân tự động và sử dụng phun thuốc sâu, từ đó giảm bớt được rất nhiều nhân công trong quá trình gieo cấy.

Phóng viên: Ngoài các cơ chế, chính sách của nhà nước, của tỉnh, doanh nghiệp có cơ chế hỗ trợ gì khi nông dân chọn mua máy Yanmar, thưa ông Đỗ Văn Minh?

Ông Đỗ Văn Minh: Ngoài chính sách của nhà nước, của tỉnh, từ ngày 1/4/2022, Tập đoàn Yanmar Nhật Bản đang thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho khách hàng mua máy gặt (30 triệu đồng/máy), máy cày và máy cấy ngồi lái (25 triệu đồng/máy). Về phía Công ty, chúng tôi thường tổ chức các buổi hội thảo máy nông nghiệp để khách hàng tham quan máy móc, tri ân khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi luôn chú trọng làm tốt dịch vụ sau bán hàng, khách hàng đã mua máy nông nghiệp của Công ty được giảm giá mua phụ tùng từ 10 - 30% so với đơn giá thông thường, đồng thời miễn phí toàn bộ nhân công bảo dưỡng máy, nhân viên kỹ thuật đến tận nhà khách hàng để thực hiện bảo dưỡng.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông Đỗ Quý Phương và ông Đỗ Văn Minh!

LƯU NGÂN (thực hiện)



Nông dân huyện Kiến Xương sử dụng thiết bị bay không người lái phun thuốc trừ sâu.